
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๙ 

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นางมนพร  เจริญศรี รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการ
ประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และหน่วยงานในก ากับ 

๑. กรมกิจการเด็กและเยาวชน   
๒. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส าหรบักองทนุคุม้ครองเด็ก  
๓. กรมกิจการผู้สงูอายุ  
๔. กรมกิจการผู้สงูอายุ ส าหรับกองทุนผู้สงูอายุ  
๕. กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว  
๖. กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว  

ส าหรบักองทนุส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
๗. กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ 

๑. ส านักงานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม  
๒. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ   
๓. ส านักงานการวิจัยแหง่ชาติ  
๔. ส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ  
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ผลการพิจารณา 
มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

และหน่วยงานในก ากับ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    ๑๗,๘๓๕,๑๒๕,๑๐๐ บาท  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
ส าหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก    ๖๔๒,๒๖๑,๑๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองทุนคุ้มครองเด็กในประเด็น

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- การตั้งเกณฑ์การชี้วัดผลส าเร็จการท างานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนในปีงบประมาณ 

๒๕๖๘ ไม่ได้แตกตา่งกบัปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อย่างมีนัยส าคัญ เช่น จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ก าหนดไว้ ๒๑๐ ,๐๐๐ คน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จ านวน ๑๙๘ ,๘๓๓ คน จ านวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการคุ้มครอง 
ทางสังคมและสวัสดิการ มาตรฐานการคุ้มครองทางสังคมจาก ๒,๗๐๔,๒๕๑ เป็น ๒,๕๕๓,๖๖๒ คน  
จึงขอสอบถามว่าเหตุใดถึงปรับตัวชี้วัดลดลง 

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีโครงการระบบประเมินตนเองของประเมินสถานพัฒนาเด็ก  
เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยแบ่งระดับการประเมินตั้งแต่ระดับ A (ดีมาก) ไปจนถึงระดับ D  
(ต้องปรับปรุง) ขอสอบถามว่ามีหลักเกณฑ์ในการประเมินอย่างไร 

- ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ด าเนินการขยายอายุในการดูแลเด็ก ตั้งแต่ ๓ เดือน  
ถึง ๓ ปี พร้อมกับตั้งศูนย์ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจ านวน ๑ แห่ง เพื่อยกระดับเป็นศูนย์เด็กเล็ก
ต้นแบบนั้น ขอสอบถามศูนย์ต้นแบบดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใด เริ่มรับเด็กแล้วหรือไม่ และสามารถรองรับเด็ก
ได้จ านวนกี่คน และ กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีการติดตามผลการด าเนินงานหรือไม่ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย จ านวน ๒๐๐ คน กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมจ านวน ๒๐๐ คนอย่างไร และมีกระบวนการ
ติดตามผู้ที่ผ่านการอบรมหรือไม่ 

- ขอสอบถามกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่างบประมาณอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  
จะมีแผนเพ่ิมงบประมาณต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก ๓๐๐ บาทต่อคนต่อปี เป็น ๖๐๐ บาทต่อคนต่อปีหรือไม่ 

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอรับงบประมาณส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัย จ านวน ๔๖ ล้าน ซึ่งคิดว่าเป็นเงินอุดหนุนเด็ก จ านวน ๑๑ ล้านบาท แต่พบว่ามีการขอ
งบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าถึงการขอเพิ่มงบประมาณดังกล่าว 

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความคิดเห็นอย่างไรกับการโอนสภาเด็กและเยาวชนให้ไปขึ้น
ตรงกับรัฐสภา 

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้กรอบโครงการของ  
สภาเด็กและเยาวชน พบว่าส่วนใหญ่เป็นการอบรม จ านวน ๙๔๖ กิจกรรม ก าหนดคนเข้าร่วม 
ประมาณ ๖ หมื่นคน ขอสอบถามว่ามีแนวทางการติดตามผลหรือไม่ 
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- โครงการต้นกล้าดี ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนมี เกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชน  
ร่วมกิจกรรมอย่างไร 

- โครงการ To Be Number One งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ขอสอบถามกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชนว่า มีความซ้ าซ้อนกับโครงการภายใต้กรอบของสภาเด็กและเยาวชนหรือไม่  

- ขอสอบถามกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่า มีความคืบหน้าในการเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
๖๐๐ บาท หรือไม่ และมีข้อเสนออย่างไรที่จะไม่ให้ติดปัญหาเรื่องเพดานงบประมาณ และสามารถ
พัฒนาให้เป็นกองทุนได้หรือไม่ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนอย่างไร  
ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา   

- ปัจจุบันมีขบวนการซือ้ขายเด็กในสื่อสังคมออนไลน ์ขอสอบถามว่ากรมกจิการเดก็และเยาวชน 
มีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอรับงบประมาณสร้างบ้านพักเด็กและเยาวชน จ านวน ๗๗ แห่ง 
งบประมาณ ๑๔๒ ล้านบาท ขอสอบถามว่ามีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เข้าใจเรื่องจิตวิทยาเด็ก
อย่างไร  

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กหรือไม่ เวลามีประเด็น
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในสังคม ทางหน่วยงานออกมารับหน้าหรือเข้าถึงได้รวดเร็วเพียงพอหรือไม่ 

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มีแนวทางการประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน เพื่อดึงเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างไร 

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความคืบหน้าในการผลักดันการให้เงินอุดหนุนเด็กอายุระหว่าง 
๐-๖ ปี ๖๐๐ บาทต่อคนต่อเดือนอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าเหตุให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตั้งเป้าผลสัมฤทธิ์เด็กเยาวชนมีความรู้ 
และทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด จ านวน ๑,๖๐๐ คนจากงบประมาณทั้งหมด 
๑๐ ล้านบาท 

- ขอสอบถามว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีแนวทางการดูแลเด็กเล็กในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้อย่างไร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่ยากจน 

- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือเด็กก าพร้าที่ไม่มีที่พักอาศัยหรือไม่มีผู้ปกครอง เบิกจ่าย
งบประมาณจากส่วนใดตามแผนงานใด 

- ขอทราบรายละเอียดนโยบายสวัสดกิารเดก็ถ้วนหน้า อย่างไร กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเด็กยากจน
เท่านั้นหรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้กับสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีแนวโน้มได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่สภาเยาวชนในระดับท้องถิ่นไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างเพียงพอท าให้การด าเนินงานเกิดขาดประสิทธิภาพ จึงขอทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน  
ของสภาเด็กและเยาวชน อย่างไร 

- ขอสอบถามว่า ในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กเล็ก ๐-๖ ปี ๖๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ในรูปแบบ
ทั่วหน้า ยังไม่ได้รับใช่หรือไม่ หากยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบกลาง
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มนี้ 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีจ านวนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีแนวโน้มลดลง และจ านวนเด็กลดลง จ านวน  

๓๘,๐๐๐ นั้น จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ซื้ออุปกรณ์และ
อาหารเสริมให้กับเด็ก จ านวน ๓๐๐ บาท ต่อคน แนวโน้มลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ส่วนค่าเป้าหมายจ านวนเด็กที่ได้รับ
การพัฒนาผ่านกลไกของสภาเดก็ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ คน เป็นกลุ่มเป้าหมายเดมิไมไ่ด้
ปรับลดลง 

- กรณีส่งเสริมการจัดท าห้องให้นมบุตรด าเนินการตามมาฐานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
พัฒนาศูนย์ดูแลเด็กให้ได้มาตรฐาน และการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๔๐๐ คน เพ่ือเป็น 
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งด าเนินการยกระดับมาตรฐานเพื่อให้เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กต้นแบบ 

- กรณีการแก้ปัญหาการซื้อขายเด็กผ่านระบบออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค  ด าเนินการบูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการเฝ้าระวังการกระท าความผิดและด าเนินคดี
ต่อไป และกรณีครอบครวัที่ไม่มคีวามพร้อมดูแลเดก็ สามารถขอขึ้นทะเบยีนครอบครัวอุปถมัภ์ได ้เพื่อไม่
ผิดกฎหมายในเรื่องของการส่งมอบเดก็ใหก้ับครอบครัวอื่นที่มีความพร้อม เพื่อดูแลและส่งเด็กกลับเมื่อมี
ความพร้อม 

- กรณีค าของบประมาณรายการโครงการเด็กปฐมวัยจาก ๑๘๐ ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรร
จ านวน ๔๖ ล้านบาท มีแผนการบริหารจัดการงบประมาณ พัฒนาศักยภาพผู้ด าเนินกิจการเด็กทั้ง  
๗๐ จังหวัด จังหวัดละ ๓๐๐ คน เป้าหมาย ๒๑,๐๐๐ คน มีแผนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กให้
เหมาะสมกับผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กในอีก ๗๐ จังหวัด จังหวัด ๓๐๐ คน แผนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ดูแลเด็ก ในสถานประกอบการ และสถานดูแลเด็ก จ านวน ๕๐๐ คน และแผนการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็กที่เป็นเด็กปฐมวัยน าร่อง จ านวน ๒๐ จังหวัด  
เพ่ือยกระดับให้เป็นสถานพัฒนาเด็กประถมวัย ด าเนินตามนโยบายวิกฤตประชากรการเกิดน้อย  
แต่ต้องมีคุณภาพ 

- กรณีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหา ด าเนินการจัดหาบ้านพักเด็ก  
และครอบครัวเป็นสถานแรกรับ จ านวน ๗๗ แห่ง ๗๗ จังหวัด พร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเร่งรัด
จัดสวัสดิภาพให้กับประชาชนหรือในเรื่องของสายด่วน ๑๓๐๐ สามารถโทรได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
สามารถเข้าถึงเด็กไดร้วดเรว็ และเข้ามาสู่กระบวนการของการคุ้มครองเด็ก และสามารถที่จะส่งกลับคืน
สู่ครอบครัวในกรณีที่ครอบครัวมีความพร้อม แต่ถ้าไม่พร้อมจะถูกส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์หรือจัดหา
ครอบครัวทดแทนให้กับเด็ก 

- กรณีการพัฒนามาตรฐานของบ้านพักเด็กให้ได้มาตรฐาน จ านวน ๗๗ จังหวัด หมวดที่หนึ่ง 
เป็นเรื่องของการจัดการองค์กรและการบริหาร ทั้งหมด ๑๒ องค์ประกอบ หมวดที่สอง การบริการมี  
๖ องค์ประกอบ หมวดที่ ๓ เรื่องคุณภาพการบริการ มีการประเมินมาตรฐานทุกปีของบ้านพักเด็ก 
และครอบครัวรวมทั้งเอาผลของการประเมินมาตรฐานนั้นมาสู่กระบวนการของการปรับปรุงพัฒนา
บ้านพักเด็กและครอบครัว และรวมถึงสถานสงเคราะห์หรือสถานรองรับอีก จ านวน ๓๓ แห่ง  
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- กรณีหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมต้นกล้าดีในป ี๒๕๖๗ ด าเนินการเป็น
ปีแรก ค้นหาต้นกล้าดี จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่รวมในปี ๒๐๑๗ จ านวน ๑๕,๔๐๐ คน ทุกจังหวัดละ 
๒๐๐ คน ซึ่งในปี ๒๐๑๘ นั้น คัดเลือกเด็กแต่ละจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร  
จังหวัดละสองคนเพ่ือที่จะพัฒนาให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ ส าหรับแต่ละจังหวัดในการที่จะเป็นต้นกล้าดี
ของแต่ละจังหวัดรวมทั้งผู้แทนของบ้านพักเด็กและครอบครัวที่เป็นพ่ีเลี้ยง สนับสนุนการด าเนินงาน  
ของเด็ก 

- กรณีหลักเกณฑ์การประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีองค์ประกอบ ๓ ด้าน ด าเนินการ
โดยสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลการพัฒนาการยกระดับให้ได้มาตรฐานเป็นต้นแบบ 
เรื่องคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน ๕๒,๔๑๘ แห่ง มีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการประเมิน 
๓ องค์ประกอบ ๑. การบริการจัดการสถานภาพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วยหาตัวบ่งชี้ ๒๖  
ข้อย่อย ในการประเมิน ๒. ครูและผู้ดูแลเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด และ ๒๔ ข้อย่อย และด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
มี ๙ ตัวบ่งชี้ตัวชี้วัดและ ๒๙ ข้อย่อย 

- กรณีรายละเอียดเงินนอกงบประมาณสะสมถึงปี ๒๕๖๗ จ านวน ๕๘,๑๙๐,๐๐๐ กว่าบาท 
ส่วนเงินได้เงินนอกประมาณปี ๒๕๖๗ ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม จ านวน ๓๐,๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท  
รวมแล้ว ๘๙ ล้านบาท 

- กรณีเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ภายใต้ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
เยาวชนแห่งชาติ ซึ่งก าหนดให้มีสภาทั้งระดับต าบล ระดับอ าเภอ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ยกเว้น  
สภาเด็กเยาวชนเมืองเทศบาลเมืองพัทยา ไม่ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
เยาวชนชาติกรมกิจการเด็กเยาวชนอยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
เยาวชนแห่งชาติ ๒๕๕๐ โดยน าเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์มาพิจารณา  

- กรณีการถ่ายโอนงานสภาเด็กเยาวชนไปยังส่วนท้องถิ่น เรื่องงานสภาเด็กเยาวชนนั้นบรรจุอยู่
ในแผนของการจ่ายถ่ายโอนกระจายอ านาจ ฉบับที่ ๓ เตรียมการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

- กรณีการพิจารณาคัดเลือกผู้ปกครองสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูจังหวัดสุราษฎร์ เป็นตัวแทน
พิจารณาจากคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ของประเทศจีน  ก าหนดว่าต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และต้องสามารถที่จะน าความรู้ มาสู่การพัฒนาต่อยอดได้ ประกอบกับผู้ปกครองท่านนี้
ได้รับรางวัลเลิศรัฐในปี ๒๕๖๖ จึงพิจารณาเป็นองค์ประกอบร่วมด้วย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น ามาสู่การพัฒนาต่อในเรื่องของการพัฒนาเด็กเยาวชน 

- กรณีการดูแลเด็กในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าแผนงานร่วมกับยูนิเซฟขับเคลื่อน
กิจกรรมยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานก าลังด าเนินการสองจังหวัด จังหวัดสงขลาและจังหวัด
ปัตตานี ส่วนการจัดตั้งศูนย์ชุมชนผู้ปกครองเด็กต าบลได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟจัดอบรมให้มีผู้ช่วย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และที่ส าคัญโครงการพิเศษ คือ เรื่องของศิลปะ
บ าบัดชายแดนใต้ปี ๒๐๑๗ ด าเนินการแล้ว คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส 

- กรณีครอบครัวที่ไม่มีสิทธไิดร้ับรับเงินอุดหนุนแรกเกดิได้ที่มรีายได้เกิน ๑๐๐,๐๐๐บาท ขณะนี้
กรมกิจการเด็กและเยาวชนอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อจะเสนอขอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน
เด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้าเพื่อไม่มีใครตกหล่น 
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- กรณีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสภาเด็กเยาวชนนั้น ระดับต าบลเฉลี่ยต าบลละ ๑๒,๕๐๐ 
บาท ระดับอ าเภอ ๘๗๘ อ าเภอ อ าเภอละ ๓๐,๐๐๐ บาท ระดับจังหวัดพิจารณาตามขนาดของจังหวัด
เอส เอ็ม แอล จังหวัดไหนที่มีอ าเภอมากมีจ านวนเด็กมาก ให้ เงินในการสนับสนุนไม่ เท่ากัน  
ส่วนกรุงเทพมหานคร ได้รับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาเด็กเกิดใหม่ลดลง ดังนั้น กรมกิจการเด็ก 

และเยาวชน ควรเร่งเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบอาชีพดูแลเด็ก  
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ดูแลเด็กที่มีศักยภาพและสามารถเสริมคุณภาพของเด็กในระยะยาว  

- การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ควรเพ่ิมเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับหลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศเข้าไปด้วย นอกเหนือไปจากการอบรม
ให้ความรู้ด้านศาสนา 

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวบุญธรรม  
และครอบครัวอุปถัมภ์ให้มีความแพร่หลาย เพื่อลดการน าเด็กมาซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการให้เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
สภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล เทศบาล อ าเภอ เขต เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขการใช้เงิน
ให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน ส่งผลการท ากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
เกิดความต่อเนื่อง 

- ด้วยสภาพสังคมเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้พ่อแม่ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงดูบุตรโดยตรง 
ดังนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ควรมีแนวทางการเสริมความรู้ให้กับเด็ก  

- กรณีสภาเด็กและเยาวชน ควรถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
จ านวน ๘,๕๐๐ กว่าแห่ง เพ่ือให้การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว และลดความซ้ าซ้อนการด าเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน ควรส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นรูปธรรม ให้เยาวชน  
เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และควรส่งเสริมโครงการสร้างจิตส านึก  
ในเรื่องการรักสถาบันหลักของชาติให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่งข้อมูลตามรายการ ดังนี้  
๑. ความคืบหน้าการพิจารณาให้เงินอุดหนุนเด็กอายุระหว่าง ๐ - ๖ ปี จ านวน ๖๐๐ บาทต่อ

คนต่อเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และ  
๒. ข้อมูลจ านวนเงินและการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณของสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับมา

จาการบริจาคของประชาชน 
- นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่แปด ขอให้กรมกิจการเด็ก 

และเยาวชน ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ย้อนหลังเป็นเวลา ๓ ปี 
ประกอบด้วย ๑.งบด าเนินงาน หมวด ๕ ค่าจ้างเหมาบริหาร  ๒.หมวด ๘ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ความรู้และฝึกอาชีพ และ ๓.หมวด ๙ ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรม   
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- นางสาวธัญธารีย์  สันตพันธุ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่แปด ขอให้กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน ส่งข้อมูลแนวทางการให้เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการบริหารโครงการสภาเด็ก  
และเยาวชนระดับต าบล ย้อนหลังเป็นเวลา ๓ ปี 

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่งข้อมูลตาม
รายการ ดังนี้  

๑. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม 
๑๗,๓๗๐,๕๒๔,๒๐๐ บาท  

๒. ข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงานบูรณการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมกับ
ให้ระบุสามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรและการทุจริตลดลงหรือไม่ 

 
กรมกิจการผู้สูงอายุ      ๖๖๘,๗๖๘,๘๐๐ บาท 
กรมกิจการผู้สูงอายุ  
ส าหรับกองทุนผู้สูงอายุ     ๖๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมกิจการผู้สูงอายุ และกองทุนผู้สูงอายุในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรมกิจการผู้สูงอายุมีโครงการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ขอสอบถามว่า 

มีการก าหนดเครือข่ายที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ 
- กรมกิจการผู้สูงอายุมีความคืบหน้าในการผลักดันให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยผู้สู งอายุแบบถ้วนหน้า 

๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือนอย่างไร 
- ขอสอบถามว่ากรมกิจการผู้สูงอายุมี โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือไม่ 
- ขอสอบถามว่ากรมกิจการผู้สูงอายุ มีหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาบ้านของผู้สูงอายุ  

ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมปลอดภัย และผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการประชาสัมพันธ์ความพร้อมการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างไร 
เพ่ือสื่อสารการด าเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด และแนวทางเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สงูอายุ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดเงินอุดหนุนสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สู งอายุ ด าเนินการ 
ตั้งงบประมาณ จ านวน ๒๑.๙ ล้านบาท เป้าหมายครอบคลุมครอบคลุม จ านวน ๙๑๕ คน เปรียบเทียบ
กับจ านวนผู้สูงอายุที่ต้องการต้องการความดูแล จ านวน ๑.๕ ล้านคน ขอทราบแนวทางขยายผล 
หรือปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการเพ่ิมสวัสดิการของกลุ่มเปราะบาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้า 
จ านวน ๑,๐๐๐ บาท เบี้ยคนพิการ จ านวน ๘๐๐ บาท ปรับเพ่ิมเป็น ๑,๐๐๐ บาท แต่งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่ได้มีการเพ่ิมงบประมาณ เพราะเหตุใด  

- ขอทราบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณหรือกิจกรรมให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในแต่ละ
พ้ืนที่ทั่วประเทศอย่างไร  
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- ขอสอบถามว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ยังไม่ได้ใช่หรือไม่ หากยังไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบกลางเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มนี้ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- มีการด าเนินการกับเครือข่ายศูนย์พัฒนาอาชีพ ชมรมผู้สูงอายุและสมาคมต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ 

โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ ๕๐ เครือข่าย  
- ส่วนเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ หน่วยงานจะน าประเด็นดังกล่าว 

ไปเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อพิจารณาด้วย 
- ส่วนเรื่องของครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งมีกรรมาธิการเห็นว่าจะต้องได้รับงบประมาณมากกว่านี้ 

หน่วยงานได้เริ่มตั้งงบประมาณด าเนินโครงการนี้ จากการที่ต้องการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกผลักออก  
จากครอบครัวหรือชุมชน แล้วต้องน าไปอยู่สถานสงเคราะห์ มีทั้งหมด ๑,๑๐๗ คน แต่เมื่อได้รับ
งบประมาณมา มีประชาชนเข้าไปที่ส านักงานของหน่วยงานเพื่อขอให้ได้รับการอุปถัมภ์สถานสงเคราะห์ 
ท าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเกือบ ๖,๐๐๐ ครอบครัวแล้ว ซึ่งการด าเนินการในส่วนนี้ได้แก้ปัญหาได้หลาย
เรื่อง เช่น ผู้สูงอายุ จะได้ไม่ต้องถูกผลักออกจากชุมชน และลูกหลานไม่ต้องลาออกจากงานมาดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งหน่วยงานจะชี้แจงเรื่องนี้โดยจัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อีกครั้ง 

- ส่วนเรื่องผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ หน่วยงานก าลังน าเรื่องดังกล่าวเข้ าคณะรัฐมนตรี
สัญจรเรียบร้อยแล้ว และก าลังผลักดันเพ่ือของบประมาณให้สามารถด าเนินการในจังหวัดต่าง ๆ  
และให้อยู่ในยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยในปีงบประมาณหน้าหน่วยงานได้งบประมาณสนับสนุน  
มา จ านวน ๖๒.๙ ล้านบาท แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกต าบล ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
แต่งบประมาณที่เพิ่มเติมมาจะด าเนินการได้อีก ๑๕๖ แห่ง 

- ส่วนเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนั้น โรงเรียนนี้หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้แต่
ละจังหวัดน าไปสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยจังหวัดที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุไม่เกิน 
๒๐ แห่ง จะได้รับงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท หากมี ๒๐ - ๓๐ แห่ง จะสนับสนุน ๔๐,๐๐๐ บาท  
แต่หาก ๓๐ - ๔๐ แห่งจะสนับสนุน ๖๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น ทั้งนี้ ยังมีงบประมาณจากท้องถิ่นด้วยที่
สนับสนุนในเรื่องนี้ 

- ส่วนเรื่องประชาสัมพันธ์เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย โดยการท างาน 
ในส่วนนี้จะอยู่ในแผนบูรณการรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะใช้หลักสูตรที่หน่วยงาน  
เป็นผู้ออกแบบไว้ ซึ่งจะครอบคลุมหลายมิติ เช่น สุขภาพ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  สภาพแวดล้อม สังคม 
แต่กรมประชาสัมพันธ์มีสื่อในมือจึงด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานเพ่ือเตรียมความพร้อมได้ ทั้งนี้ 
ผู้สูงอายุ มีนิยามความหมายคือ ผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป แต่การด าเนินงานต้องเตรียมพร้อมผู้สูงอายุ
ก่อนจะถึงอายุ ๖๐ ปี ด้วย เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่ดีต่อไป  

- ส่วนเรื่องของการซ่อมบ้านพัก ซึ่งเป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อม หน่วยงานจะจัดส่ง
เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการให้อีกครั้ง เช่น ในคุณสมบัติจะต้องมีฐานะยากจน มีที่อยู่  
ที่ไม่มั่นคงปลอดภัย และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ และหากไม่ใช่ที่อยู่อาศัย  
ของตัวเองจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้ วย เพราะจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อม   
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- ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายที่น้อยเกินไปนั้น ขอแจ้งว่างบประมาณในปีนี้ มีการแบ่งเป็น ๒ ส่วน 
ส่วนแรก คือ การจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อนซึ่งหน่วยงานได้งบประมาณ จ านวน ๔,๐๐๐ หลัง 
และได้งบประมาณมาที่หลังอีก ๖,๙๙๙ หลัง ซึ่งหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดแล้ว และก าลัง
เตรียมการซ่อมแซมอยู่  

- ส่วนในเรื่องนโยบายการขบัเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุนั้น หน่วยงานได้ท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย
เพ่ือรองรับกับปัญหาวิกฤตประชากร “เรื่อง ๕ คูน ๕ ฝ่าวิกฤตประชากร” และได้เสนอเข้าสู่
คณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยได้ท างานใน ๕ กลุ่มเป้าหมาย คือ คนวัยท างาน เด็กเยาวชน การสร้าง
พลังผู้สูงอายุ การสร้างโอกาส เสริมคุณค่าคนพิการ และการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนา
ความมั่นคงของครอบครัว โดยในส่วนของผู้สูงอายุนั้นจะให้ความส าคัญกับเรื่องการป้องกันโรคมากกว่า
รักษาโรค การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้กับผู้สูงอายุ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน การปรับสภาพแวดล้อมทั้งในบ้าน นอกบ้านและชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูล  

- ส่วนในเรื่องงบประมาณที่เข้าไปด าเนินการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร
ต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมกิจการผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณ

กุศลตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุคิดว่าตัวเองยังมีคุณค่ามากพอที่จะท างานให้กับสังคม  
- ประเทศไทยเป็นประเทศที่ เป็นสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีจ านวนผู้สูงอายุร้อยละ ๒๐  

ของประชากรทั้งหมด ดังนั้น การที่กรมกิจการผู้สูงอายุขอรับงบประมาณ ๖๒ ล้านบาท ส าหรับ
โครงการสนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน อาจไม่ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างทั่วถึง ส านักงบประมาณจึงควรปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคม  

- ควรจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุและส่งเสริมกิจการ เช่น การฝึกอาชีพเพ่ิมเติม 
การส่งเสริมทักษะการสร้างรายได้หรือกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ส่งข้อมูลแสดงความคืบหน้า 

ในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่ผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้า ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๘ 

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอให้กรมกิจการผู้สูงอายุส่งข้อมูลตามรายการ ดังนี้  
๑. ข้อมูลข้อมูลค าขอที่มีเข้ามาทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาในโครงการสนับสนุนครอบครัว

อุปถัมภ์ผู้สูงอายุ แบ่งตามรายปี รายจังหวัด และ  
๒. ข้อมูลจ านวนค าขอทั้งหมดและจ านวนที่จัดสรรได้ในส่วนงบประมาณของโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมปลอดภัย แบ่งตามรายปี รายจังหวัด 
- นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ส่งข้อมูล 

แนวทางการบริหารโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ 
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๑๐ 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    ๓๒๔,๖๒๒,๙๐๐ บาท  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
ส าหรับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกองทุนส่งเสริม 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่ามีแนวนโยบายให้หน่วยงานราชการแต่ละแห่งมีห้องให้นมบุตรหรือไม่ 
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 

สร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับครอบครัวทุกช่วงวัย จ านวน ๒๒๓ ล้านบาท และเงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ขอสอบถามว่าโครงกา รเหล่านี้ 
มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายที่มีความชัดเจนอย่างไร 

- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้พัฒนารูปแบบของกิจกรรมการจัดสมัชชาสตรี
นอกเหนือไปจากการมอบรางวัลหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมามีผลงานในด้านใดบ้าง 

- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั มีความคืบหน้าในการผลักดนัให้สตรีท่ีมีครรภ์อายุครรภ์
ตั้งแต่ ๕ เดือน ถึงคลอดแบบถ้วนหน้าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท อย่างไร 

- ขอสอบถามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีผลลัพธ์การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมและลดการเลือกปฏิบัติได้หรือไม่ 

- โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ส าหรับคนทุกวัยของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว พบว่ามีค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์จ านวน ๔๓ ล้านบาท จึงขอสอบถามกรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัวว่าในเมื่อโครงการนี้ต้องการสร้างอาชีพแต่เหตุใดถึงมีงบประมาณส าหรับ 
การสงเคราะห์บุคคลอีก 

- ขอสอบถามว่าค่าใช้จ่ายการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ๘๖๔,๔๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์อย่างใด 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวกับการอบรมอาชีพของสตรีกลุ่มเปราะบาง ผ่านศูนย์ 
การเรียนรู้ที่ให้สตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว อย่างไร  
และการบูรณาการร่วมกับโครงการหลักของรัฐบาลด้วยหรือไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพ  
ที่มีหลากหลายมากขึ้น 

- ขอทราบความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติการค้าประเวณีปี  ๒๕๓๙ เกี่ยวกับ 
การแก้ปัญหาการค้าประเวณี อย่างไร 

- ขอสอบถามว่า เงินอุดหนุนสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ ๕ เดือนจนถึงคลอด เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท  
หากยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบกลางเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  
ในกลุ่มนี้ 
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๑๑ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- จากค าถามเรื่องห้องให้นมบุตร หน่วยงานมีห้องให้นมบุตรพร้อมอุปกรณ์พัฒนาการเด็ก  

และมีการจัดเวลาการท างานเป็น ๓ ช่วง โดยสามารถเลือกได้ว่าจะมาตอนใด ซึ่งเป็นการอ านวย 
ความสะดวกให้กับข้าราชการที่มีครอบครัว 

- ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัวจ านวน ๓๐ ล้านบาท จ านวน ๗ ,๒๕๕ ต าบล 
งบประมาณส่วนนี้เป็นการพัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นศูนย์ที่บริหารจัดการ  
โดยประชาชน เป็นโครงการที่ให้แตล่ะศูนย์เสนอของบประมาณ โดยหากเป็นโครงการขนาดเล็กจะได้รับ 
๕๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการขนาดเล็กไปกลาง จะได้รับ ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการขนาด
ใหญ่จะเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวเข้มแข็ง 

- ส่วนเรื่องการพัฒนาสตรี มีการเริ่มจากให้แต่จังหวัดจัดสมัชชาแต่ละจังหวัดที่ต้องการจะเห็น
หรือต้องการจะด าเนินการ ให้เข้ามารวมเป็นสมัชชาระดับชาติ โดยแต่ละจังหวัดเ สนอประเด็นมา 
เพื่อเสนอเป็นนโยบายระดับชาติ ซึ่งปัจจุบันมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชาติขึ้นมาแล้ว 

- เรื่องการบริหารกองทุน มีแผนพัฒนาและให้ความรู้กับสตรีในเรื่องชาติพันธุ์ และจัดท าคู่มือ
การขอรับเงินสนับสนุน รวมทั้งมีการสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานได้สนับสนุน โดยใช้
งบประมาณของกองทุนไป ๑๗ จังหวัด ในการจัดงาน Pride Month หรือสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ  
๑๖ โครงการ และมีเครือข่ายต่าง ๆ เสนอของบประมาณเข้ามา ๑๕ โครงการ รวม ๙ ล้านบาท  
ซึ่งงบประมาณทั้งหมด ๑๒ ล้านบาท น่าจะเพียงพอในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ในปีนี้   

- หน่วยงานมีการด าเนินงานในเชิงรุก โดยการประสานกับภาคีเครือข่ายที่มีความหลากหลาย
ทางเพศและยังมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับ เครือข่ายต่างๆ เพ่ือรณรงค์ว่ากองทุนนี้  
ให้ความช่วยเหลือในประเด็นใดบ้าง และมีหน่วยงานที่ให้ความการช่วยเหลือหากมีผู้ถูกเลือกปฏิบั ติ  
และมีแผนที่จะดูแลเรื่องกองทุนด้วย 

- ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัว  
ผู้มีรายได้น้อยหรือประสบปัญหาความยากจนฉุกเฉินหรือไม่สามารถระบุได้เกิดขึ้นตอนใด ซึ่งหน่วยงาน
มีรายชื่ออยู่ในหน่วยงาน และมีการเยี่ยมบ้านเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะให้ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท 
จ านวน ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี จ านวน ๘,๑๗๔ ครอบครัว   

- ส่วนในเรื่องของกองทุนที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติมีการด าเนินการอย่างไร  
ขอตอบว่ามีการเยียวยา โดยการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เลือกปฏิบัติ ปีนี้ ๑ ราย จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
จากการถูกปฏิเสธการสมัครงาน   

- ส่วนในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ หน่วยงานมีการพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ หรือส่งเสริมงบประมาณให้องค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องเบื้องต้นในการใช้
งบประมาณในกองทุนนี้  

- ส่วนเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งหน่วยงานมี
ความคืบหน้าโดยได้มีความร่วมมือกับมหาลัยธรรมศาสตร์ มีประชาชนมาแสดงความเห็น  จ านวน 
๑,๙๐๙ ราย มีทั้งเห็นด้วยและไมเ่หน็ดว้ย และมีการขอความคิดเหน็ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงาน
ก าลังพิจารณาความคิดเห็นเพ่ือเสนอกฎหมายให้ปรับกฎหมายให้เป็นกฎหมายที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
ให้กับประชาชนทุกคนของประเทศไทย ซึ่งได้มีการประชุมมาแล้ว ๗ - ๘ ครั้ง ในขณะที่ผู้ชี้แจง 
เป็นอธิบดี และจะน าความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการมาพิจารณาด้วย 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไ
ปใ

ช้ห
าก

เก
ิดค

วา
มเ

สีย
หา

ยใ
ด 

ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง
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- ส่วน เรื่ องความสัม พันธ์ของครอบครั ว  รัฐมนตรี เน้ นย้ าให้ น าครอบครัว เป็ นฐาน 
ของการด าเนินงาน โดยหน่วยงานได้จัดหลักสูตร ๕ หลักสูตร เช่น เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน  
พ่อแม่มือใหม่ การดูแลผู้สูงอายุการดูแลลูกวัยรุ่น ครอบครัวในภาวะวิกฤต เป็นต้น ซึ่งหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนสามารถน าไปใช้ได้   

- ส่วนเรื่องพ้ืนที่ จ านวน ๒๓ ล้านบาท มีการส่งเสริมให้ครอบครัวโดยการหาพ้ืนที่ท ากิจกรรม
สร้างสรรค์กัน และให้ครอบครัวมาท าร่วมกันโดยส่วนหนึ่งนิจกรรม เช่น น าหลักสูตรมาใช้ในพ้ืนที่ด้วย 
ซึ่งครอบครัวเป็นเรื่องส าคัญและรัฐมนตรีให้ความส าคัญมาก  

- ส่วนกรณีการแก้ไขการอบรมอาชีพเปราะบาง เป็นเรื่องของ Soft Power ในขณะนี้ 
หน่วยงานยังเข้าไม่ถึง แต่จะเอาเรื่องดังกล่าวไปหารือกับคณะกรรมการ Soft Power ต่อไป  

- ส่วนการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ หน่วยงาน
ก าลังปรับข้อคิดเห็นให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ส่วนกรณีค าถามที่ว่าเงินอุดหนุนสตรีตั้งครรภ์ ๙ เดือน ที่ต้องจ่ายสามพันบาท มีจ านวน
เท่าไหร่ หน่วยงานจะน าเสนอในภาพรวมต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ควรปรับรูปแบบของโครงการจัดสวัสดิการเงิน

สงเคราะห์ส าหรับกลุ่มเปราะบาง ให้มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน 
- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคคล  

ที่เป็นผู้เสียหายทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงสิทธิตามหลักเกณฑ์ของกองทุน  
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ควรท างานเชิงรุกเพื่อรณรงค์ให้สถาบันมีความเข้มแข็ง

และป้องกันการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว  
- แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยก าลังเป็นสังคมผู้สูงอายุและภาครัฐพยายามรณรงค์คู่สมรส 

มีบุตรมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนการเกิดใหม่ของประชากร แต่อีกด้านกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ไม่ควรละเลยการให้ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมของการมีบุตรด้วย เพ่ือให้สามารถสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 

- ให้ข้อสังเกตว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการส่งเสริมให้เด็กเล่นเกมส์ จนท าให้ประเทศ
ดังกล่าวมีการส่งออกเกมส์จ าหน่ายไปทั่วโลกสร้างรายได้ให้ประเทศจ านวนมาก ทั้งนี้ ยังไม่มีงานวิจัย  
ที่แสดงให้เห็นว่า ปัญหาสังคมเกิดจากเด็กที่ติดเกมส์ หน่วยงานจึงควรพิจารณาหาแนวทางพัฒนา
ศักยภาพของเด็กชอบเล่นเกมส์ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพต่อประเทศเหมือนกับประเทศต่าง  ๆ  
ท่ีได้ประโยชน์จากการเล่นเกมส์ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะท าให้ประชาชนมีศักยภาพในพัฒนาอุตสาหกรรม  
ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว ส่งข้อมูลความ

คืบหน้าในการผลักดันให้สตรีมีครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ ๕ เดือน ถึงคลอดได้รับเงินแบบถ้วนหน้าเดือนละ 
๓,๐๐๐ บาท 
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- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งข้อมูล 
ตามรายการ ดังนี้  

๑. แผนการด าเนินงานกิจกรรมสร้าง พ้ืนที่ สร้างสรรค์ส าหรับครอบครัวทุกช่ วงวัย 
ในชุมชน ๒๓,๗๒๔,๘๐๐ บาท  

๒. การด าเนินการและตัวชี้วัดของโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็น
หุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม และกิจกรรมการจัดวันสตรีไทยและ  

๓. การด าเนินงานกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๕ 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร กรณีหน่วยงานได้ด าเนินการจัดท า 
Gender Responsive Budgeting ไปแล้ว ขณะนี้ ด าเนินการมีความคืบหน้าถึงขั้นตอนใดแล้ว  
และมีเฉพาะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เท่านั้นหรือไม่ที่ด าเนินการหรือท าทุกหน่วยงาน  
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการตามนี้ 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลเด็กก าพร้าหรือเด็กที่
ถูกครอบครัวทอดทิ้ง ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และจ านวนเด็กก าพร้ามีจ านวนเท่าใด 

 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ๕๖๘,๒๗๒,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องพักรักษาตัวตามชุมชนจ านวนมากที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  

แต่แพทย์ไม่ได้ลงความเห็นว่าเป็นผู้พิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะมีแนวทาง 
การดูแลบุคคลกลุ่มนี้อย่างไร 

- โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนของกรมส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร จึงขอสอบถามว่ามีแนวทาง
ท าให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างไร 

- โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คนพิการ มีการก าหนดตวัชีว้ัดเชิงปริมาณ ก าหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการและมีการวางแผนติดตาม
ผลอย่างไร 

- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความคืบหน้าในการผลักดันให้ผู้พิการ 
อายุได้รับเบี้ยผู้พิการแบบถ้วนหน้า ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือนอย่างไร  

- ขอสอบถามว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีโครงการจัดหาครอบครัว
อุปการะดูแลคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือไม่ 

- ขอสอบถามว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีหลักเกณฑ์แนวทาง 
การพิจารณาบ้านของผู้พิการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้พิการและผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
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๑๔ 
 

- ขอสอบถามกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าเหตุใดโครงการเสริมสร้างพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ถึงขอรับงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท พร้อมกับ
ตั้งเป้าหมาย ๘๐๐ คน ซึ่งเมื่อค านวณงบประมาณออกมาเป็นรายหัวแล้วพบว่าเป็นเงินที่จ านวนสูงมาก 

- ขอสอบถามว่าปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแลคนพิการคนพิการ 
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าใด เนื่องจากผู้พิการในพ้ืนที่ดังกล่าวต้องใช้ชีวิตด้วยความ
ยากล าบากและยังไม่เข้าถึงสิทธิตามกฎหมายของรัฐ  

- ขอทราบรายละเอียดเงินอุดหนุนครอบครัวอุปการะดูแลคนพิการวงเงิน ๒๔ ล้านบาทลดลง
จากปีที่ปี ๒๕๖๗ ลดลงจ านวน ๑๗ ล้านบาท ขอทราบเหตุผลการขอรับงบประมาณลดลง เนื่องจาก 
ว่าไม่สามารถหาครอบครัวอุปการะดูแลคนพิการได้ได้ตามเป้าหมายหรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือวิธีการของหลักเกณฑ์ในส่วนของ
ครอบครัวที่อุปการะคนพิการในอนาคตหรือไม่อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ 
ผู้พิการมีการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๖๒ ล้านบาท แต่มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๕,๐๐๐ คน  
กับอีก ๕๘ คน ที่เป็นผู้พิการเฉลี่ยต่อคน ๑๐,๗๕๘ บาท หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 
พิจารณาจากการใช้งบประมาณทั้งหมดหรือคิดจากกลุ่มเป้าหมาย อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดจ านวนเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผู้สูงอายุให้มีความ
เหมาะสมและปลอดภัย ในปีงบประมาณปี ๒๕๖๘ จ านวน ๕๒๐ ล้านบาท เป้าหมาย ๑๓,๐๐๐ แห่ง 
ซึ่งเฉลี่ยหลังละ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างไร พิจารณาจาก
การใช้งบประมาณทั้งหมดก่อนหรือคิดจากกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้พิการ จ านวน ๒ ,๓๐๐ ,๐๐๐ คน  
และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากปัญหายาเสพติดส่งผลให้มีการพิการทางสมอง มีการเตรียมความ
พร้อมอย่างไร และจ านวนอาสาสมัคร จ านวน ๖๕,๔๓๒ คน ที่ต้องดูแลคนพิการ จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
ล้านกว่าคน เพียงพอหรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคให้กับผู้พิการในการ
เดินทางระบบสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟ และรถประจ าทาง ต่อกรณีความไม่พร้อมการให้บริการ 
เช่น การขึ้นบันไดเลื่อน อย่างไร 

- ขอสอบถามว่า ในเรื่องเบี้ยคนพิการ ๑,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ยังไม่ได้ใช่หรือไม่ หากยัง
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มนี้ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ส่วนเรื่องผู้ป่วยติดเตียงกับการออกบัตรคนพิการและโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของครอบครัวและชุมชนมีความเชื่อมโยงกัน คือ หากผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถฟ้ืนฟูได้เกิน ๖ เดือน  
ทางการแพทย์ถือว่าเปน็คนพิการ จึงจะสามารถท าบัตรคนพิการได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ไปออกบัตร
คนพิการซึ่งสร้างความยุ่งยาก และเหนื่อยล้ากับครอบครัวและคนพิการ ทั้งนี้ หน่วยงานจึงได้ท างาน
ร่วมกับกรมการแพทย์สถาบันสิริธร และมีการท าแฟลตฟอร์มออกบัตรคนพิการออนไลน์ แต่ยังมีอีกกลุ่ม
ผู้พิการที่อยู่ในครอบครัว เมื่อบัตรหมดอายุ แต่เดินทางไปออกบัตรไม่ได้ หน่วยงานได้มีหน่วยเคลื่อนที่
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น าแพทย์ไปที่อ าเภอ เพ่ือท าการตรวจรับรองคนพิการแล้วออกบัตรให้ได้ทันที แต่ยังคงมีคนพิการอีก
กลุ่มที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านพัก  

- กรณีการขอรับจัดสรรงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท โดยจะมีการแบ่งพ้ืนที่ระดับต าบล  
โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดไปท าความเข้าใจในพ้ืนที่ ว่าการส่งข้อมูลคนพิการมาว่า ในแต่ละต าบล 
มีคนพิการอยู่เท่าใด มีคนพิการตกหล่นจ านวนเท่าใด พักอาศัยอยู่ที่ใด ซึ่งหน่วยงานต้องร่วมงานกับ
นักวิจัยชุมชน นักพัฒนาชุมชน และอาสาสมัคร ก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งหน่วยงานจะลงไปเยี่ยมเยียน  
และขอให้อ าเภอออกบัตรประชาชนให้กับผู้พิการในกลุ่มนี้ที่บ้านพัก เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสิทธิ 
เข้าถึงเบี้ยยังชีพได้ทันที โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานตั้งเป้าหมายที่จะด าเนินการ 
๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๓ ต าบล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของหน่วยงานในพ้ืนที่จ านวนมาก 
ซึ่งงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท ถือว่าน้อยมากในการด าเนินการ เช่น ที่ผ่านมาใน ๒ ต าบล หน่วยงาน 
ได้ท าบัตรให้คนพิการ ๖๙ คน แล้ว 

ทั้งนี้ หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนว่าคนพิการเหมือนคนปกติ 
และท าให้คนพิการออกจากเตียงไปใช้ชีวิตในชุมชนได้เป็นปกติ หรือดูแลครอบครัวหรือดูแลตัวเองได้ 
เพื่อการพึ่งพาตัวอย่างอย่างยั่งยืน 

- ส่วนในเรื่องของครอบครัวอุปการะคนพิการนั้น มีหลักเกณฑ์ คือ คนพิการที่ดูแลตัวเองไม่ได้
และครอบครัวคนพิการไม่สามารถดูแลคนพิการได้ ประกอบกับการส่งไปสถานสงเคราะห์มีผู้รอ  
การเข้าไปใช้บริการจ านวนมากท าให้สถานสงเคราะห์มีไม่เพียงพอ ดังนั้ น หน่วยงานจึงต้องการให้ 
ผู้พิการได้อยู่กับครอบครัว ท าให้หน่วยงานมีโครงการครอบครัวอุปการะขึ้นมา โดยให้มีผู้ดูแลมาจ่าย
เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค และมีหลักเกณฑ์ว่าครอบครัวของคนพิการที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีรายได้
ไม่ถึง ๑ แสนบาทต่อปี จะให้ดูแลผู้พิการทั้งหมด จ านวน ๒.๓ ล้านคนไม่ได ้ในการด าเนินงานโครงการนี้ 
หน่วยงานไม่สามารถให้เข้าร่วมโครงการได้ต้องมีการลงพ้ืนที่ไปเยี่ยมที่พักของคนพิการด้วยว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือไม่ และผู้ดูแลคนพิการสามารถดูแลคนพิการได้จริงหรือไม่ด้วย โดยช่วงที่ผ่านมา  
ในพ้ืนที่จะมีการส่งเรื่องเข้ามาที่หน่วยงานจึงต้องใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลานาน แต่ในปัจจุบันได้มีการ
มอบอ านาจให้คนในพ้ืนที่พิจารณาได้แล้วซึ่งท าให้รวดเร็วขึ้น ท าให้หน่วยงานสามารถช่วยเหลือได้แล้ว 
จ านวน ๓๐๐ กว่าคน และมีผู้ขอเข้าร่วมโครงการรออนุมัติอยู่ที่ ๙๓๔ คน  

- ส่วนเรื่องการจ้างงานคนพิการ มีสถานประกอบการเอกชนจ้างงานร้อยละ ๙๕ และมีการจ้าง
จ านวน ๖๔ ,๒๗๘ คน แต่หน่วยงานภาครัฐมีการจ้างงานคนพิการเพียงร้อยละ ๒๐.๔ เท่านั้น  
ซึ่งหน่วยงานได้ด าเนินการท าความเข้าใจกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ให้จ้างงานคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

- ส่วนเรื่องค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานไม่มี
ค่าตอบแทนให้เหมือน อสม. เป็นการด าเนินการด้วยใจอย่างแท้จริง แต่หากมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ช่วยคนพิการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงละ ๕๐ บาท โดยต้องดูแลคนพิการทุกวัน ไม่เกิน  
๕ คน เดือนละไม่เกิน ๑๘๐ ชั่วโมง โดยต้องอาบน้ า ป้อน ข้าวเช็ดตัว ให้คนพิการด้วย  

- ส่วนในเรื่องของคนพิการ ได้มีกรรมาธิการสอบถามว่า หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอที่จะดูแล 
ผู้ พิการได้ทั่วถึงหรือไม่ ขอตอบว่า ไม่ทั่วถึง แต่มีกรณีที่หน่วยงานได้มีการพัฒนาอาสาสมัคร  
เพื่อช่วยเหลือดูแลคนพิการซึ่งท าให้การช่วยเหลือผู้พิการดีขึ้นกว่าเดิม 
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- ส่วนเรื่อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีบัตรผู้พิการ จ านวน ๒.๓ ล้านคน ข้อมูลในเรื่องนี้ 
จะจัดส่งเป็นเอกสารให้อีกครั้ง 

- ส่วนค าถามในเรื่องเบี้ยยังชีพ ขอตอบว่าจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับผู้สูงอายุ ในส่วนของการ
ด าเนินการจาก ๘๐๐ บาท เป็น ๑๐๐๐ บาท ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ ส่วนเรื่องล่ามภาษามือที่ก าลัง 
ขาดแคลน หน่วยงานได้ด าเนินการอบรมอย่างเร่งด่วน โดยให้สถาบันราชสุดาและมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิตให้มีการอบรมเร่งด่วน จ านวน ๑๘๐ คน โดยจัดส่งจังหวัดละ ๒ คน ใช้เป็นล่ามในการติดต่อ
กับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด  

- ส่วนในเรื่องของสถาปัตยกรรมได้มีการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานก าลัง
ด าเนินการอยู่ เพื่อดูแลคนพิการให้ทั่วถึงและให้คนพิการสามารถเดินทางได้โดยสะดวก 

- ส่วนในเรื่องให้หน่วยงานประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้าไปใช้กองทุนสุขภาพ 
ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถดูแลผู้พิการได้ทั่วถึง 

- ส่วนในเรื่องบ้านคนพิการ หน่วยงานได้ปรับสภาพแวดล้อมให้คนพิการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔ ,๐๕๘ หลัง จากจ านวน ๗๖ จังหวัด โดยได้หลังละ  
๔๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นอื่น ๆ จะมีการน าส่งเป็นเอกสารให้ทั้งหมดต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรด าเนินการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้พิการให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐให้เกียรติแก่ผู้พิการและส่งเสริม
ให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ  

- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรลดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของผู้พิการ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายได้รวดเร็วขึ้น  

- กรณีการจัดสรรงบประมาณสวัสดิการของกลุ่มคนเปราะบางของกระทรวงไม่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูง อายุผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางได้จริง ซึ่งเห็นว่าไม่เพียงงบประมาณที่ควรปรับเพ่ิม
ตามความต้องการแต่ต้องปรับโครงสร้างและ ควรย้ายงบประมาณหรือกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าท้องถิ่นที่ใกล้ชิดเป็นผู้ดูแลและตัดสินใจได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว  

- กรณีหน่วยงานส่วนกลาง ควรเปลี่ยนบทบาทหน่วยงานมุ่งเน้นการก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่ท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการอย่างถูกต้อง และควรอบรมฝึกผู้ฝึกทักษะให้กับบุคลากรที่ยัง  
ขาดแคลน เช่น ล่ามภาษามือให้มากขึ้นหรอืส่งเสริมเทคโนโลยีน ามาใช้ในการลดอุปสรรคการใช้ชีวิตของ
ผู้พิการผู้สูงอายุ  

 - กรณีจ านวนผู้พิการสามารถเข้าถึงกายอุปกรณ์ จ านวน ๖๕๗ คน คนพิการได้รับการ
อุปการะดูแลในครอบครัวอุปถัมภ์ จ านวน ๓๗๔ ครอบครัว จาก จ านวน ๒,๓๐๔,๐๖๘ คน ที่มีบัตรคน
พิการ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ครอบคลุมทุกมิติ ควรบูรณาการกับองค์กรท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ใน
การดูแลคนพิการเช่นกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกระจายอ านาจ
ก าหนดให้องค์กรท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการ และข้อมูล  
ของผู้พิการในระดับท้องถิ่น ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ส่งข้อมูลความคืบหน้าการผลักดันให้ผู้พิการได้รับเบี้ยผู้พิการแบบถ้วนหน้า ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ส่งเอกสารข้อมูลตามรายการ ดังนี้  

๑. ข้อมูลค าขอที่มีเข้ามาทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาในโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่
คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล  

๒. ข้อมูลจ านวนค าขอทั้งหมดและจ านวนที่จัดสรรได้ในส่วนงบประมาณของโครงการปรับปรุง 
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้พิการ และ  

๓. ข้อมูลโครงการหรือแผนงานใด ที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านล่ามภาษามือที่เกี่ยวข้อง
กับผู้พิการ 

- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งข้อมูล
รายละเอียดการด าเนินงานของโครงการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ส าหรับคนทุกช่ วงวัย  
และค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ๑๖๒,๐๐๐ บาท โดยให้ระบุถึงความจ าเป็น 
ที่ต้องเดินทางราชการไปต่างประเทศและบุคคลที่จะต้องเดินทางตามโครงการดังกล่าว 

- นายวิรัช  พิมพะนิตย์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดการติดตามประเมินผลการรับคน
พิการเข้าท างานของภาคเอกชน พร้อมจ านวนเท่าใด 

 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   ๘,๕๐๐,๘๓๘,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีมีข้อเท็จจริงที่มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการซื้อขายวุฒิปริญญาบัตร ขอทราบว่า

มหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ในก ากับดูแลของหน่วยงานหรือไม่ และมีแนวทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

- ตามที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ตัวชี้วัดก าลังพลที่ได้รับการสนับสนุน
หรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสามารถปฏิบัติงานตรงกับ
สาขากลับมีการปรับลดลง ขอให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลประกอบตัวชี้วัดดังกล่าว 

- ในตัวชี้วัดจ านวนนักวิจัยต่อประชากรที่มีจ านวนสูงมาก ขอทราบว่าได้มีการประเมิน  
การสะท้อนจุดดีจุดเด่นกับการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยหรือไม่ อย่างไร 
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๑๘ 
 

- ขอสนับสนุนในโครงการอุดหนุนค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
TCAS ๑๒๐ ล้านบาท และขอทราบว่ากรณีที่ TCAS มีการเฉลยข้อสอบผิดแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล 
ผลการตรวจสอบมีการผิดพลาดในกระบวนการจัดท าข้อสอบแบบใดและจะมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในอนาคตได้อย่างไร 

- ขอให้หน่วยงานยกตัวอย่างในเรื่องที่ประเทศไทยมีความเก่งด้านใดอย่างแท้จริงเพ่ือให้เห็น
อนาคตของประเทศไทยได้มากขึ้นน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้กับประเทศ  
อย่างแท้จริง 

- กรณีมีการปรับค่าเป้าหมายเกณฑ์ชี้วัดลดลงเพราะเหตุใด และกรณีที่ไม่มีการรายงานคุณภาพ
ตัวชี้วัดใน ปี ๒๕๖๗ เพราะเหตุใด มีปัญหาอุปสรรคการด าเนินการหรือไม่ และในโครงการการส่งเสริม
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ขอทราบเหตุผลที่ตัวชี้วัดไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน  

- โครงการ Credit Bank ซึ่งส านักงบประมาณมีการแบ่งจัดสรรงบประมาณออกเป็น ๓ ปี 
สอบถามว่าหากตอ้งการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องรองบประมาณในปีสุดท้ายหรือไม่ และ
การที่ด าเนินการน าร่องเพียง ๔ มหาวิทยาลัย มีสาเหตุจากการได้รับงบประมาณน้อยหรือไม่ 

- โครงการ Credit Bank หน่วยงานไดท้ าการสื่อสารกับแตล่ะมหาวิทยาลัยอย่างไร และปัจจุบัน
ได้รับความร่วมมือในระดับใด 

- ประเด็นการอุดหนุนค่าสอบ TCAS จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท สอบถามว่า ที่มาของปัญหา 
ที่หน่วยงานต้องน างบประมาณแผ่นดินมาอุดหนุนค่าสอบ TCAS เนื่องจากค่าสอบสูงเกินไป  
และสร้างความเหลื่อมล้ าให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษา ใช่หรือไม่ 

- หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลต้นทุนในการจัดสอบ ๑ ครั้ง หรือไม่ ว่ามีต้นทุนเท่าไร 
- การด าเนินภารกิจของส านักงานที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา เป็นงบประมาณส่วนเดียวกับ

งบประมาณในการศึกษาดูงานหรือไม่  
- เสนอให้หน่วยงานก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพิ่มเติม เนื่องจาก

ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข 
- ประเด็นการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ควรก าหนดอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศให้สอดคล้องกันทุกกระทรวง 
- หน่วยงานมีแนวทางในการสร้างความสมดุลระหว่างการสอนและการท างานวิจัยของอาจารย์

ในมหาวิทยาลัยอย่างไร 
- เหตุใดงบประมาณแผนงานบูรณาการของหน่วยงานจึงลดลงจากปีก่อนหน้า ประมาณ ๘๐๗ 

ล้านบาท  
- โครงการมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน 

(Sci Power for Future Thailand) มีการด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร และมีความซ้ าซ้อนกับ
โครงการของ Soft Power หรือไม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม Start up อย่างไร 

- หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยส. อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดของสัญญาการเปิด เผยข้อสอบ TCAS และหน่ วยงานมีการ

ประชาสัมพันธ์หรอืไม่วา่ในงาน อว. Fair จะมีการเปิดเผยขอ้สอบวชิาใด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 
- ข้อสอบ TGAT TPAT มีสัญญาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อสอบหรือไม่ อย่างไร 
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๑๙ 
 

- โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เห็นว่าปัจจุบันอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ขาดแคลน และในแต่ละปี  
มีบุคลากรทางการแพทย์ออกจากระบบจ านวนมาก สอบถามว่า หน่วยงานมีแนวทางรองรับการผลิต
แพทย์และพยาบาลอย่างไร 

- ต้องการทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่สามารถเปิดเผยสัญญา TCAS ได้ 
- งบประมาณจ านวน ๗๙ ล้านบาท ที่หน่วยงานได้รับในการด าเนินโครงการ Credit Bank 

หน่วยงานจะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 
- หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประเด็นเรื่อง

ต้นทุนการสอบ TCAS หรือไม่ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนใดได้บ้าง 
- ภารกิจการด าเนินงานของส านักที่ปรึกษาการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ที่มีการเดินทางไป

ต่างประเทศ จ านวน ๓ โครงการ ขอให้ชี้แจงว่า เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อรถหรือการเช่ารถ และเหตุใดจึง
ใช้งบประมาณจ านวนมาก 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นปัญหาการใช้เงินซื้อปริญญา ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ชี้แจงว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานกับมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยหน่วยงานมีการส่งบุคลากรเข้าไปในสภามหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน  
๓ คน และการเข้าไปบริหารงานแทน จากกรณีปัญหาดังกล่าว หน่วยงานได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และจะด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีการกล่าวอ้างถึง รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ า 

- ประเด็นงบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้น โดยไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ชี้แจงว่า การที่ตัวชี้วัดลดลง
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นคนละกลุ่มเป้าหมาย  

- ระบบการออกข้อสอบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีเป็นผู้ด าเนินการออกข้อสอบ โดยในปี 
ที่ผ่านมามีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้การสอบ TCAS ฟรี ในรอบ Admission เมื่อพบว่า 
มีการออกข้อสอบไม่ถูกต้อง จ านวน ๖ ข้อ หน่วยงานได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อสอบทุกข้อ 
สาเหตุเนื่องจากมีการสลับชุดข้อสอบ และพิมพ์ค าตอบผิดชุดข้อสอบ 

- การเฉลยข้อสอบ ไม่สามารถเปิดเผยข้อสอบทั้ งหมดได้  แต่ จะมีการเฉลยข้อสอบปี  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ในงาน อว. Fair โดยเป็นการเฉลยบางชุดที่มีความส าคัญ 

- งบประมาณที่หน่วยงานได้รับในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นอกจากเป็นเงินสนับสนุนการสอบ  
TCAS แล้ว หากมีงบประมาณเพียงพอ จะขยายไปสู่การสอบ A - Level ด้วย 

- ประเด็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเชี่ ยวชาญ ชี้แจงว่า หน่วยงานต้องดูแล
อุตสาหกรรมทั้ งหมดตามยุทธศาสตร์ชาติ  ทั้ งนี้ มีหน่วยงานที่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน  
เช่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ดาวเทียม ดาราศาสตร์ สวทช. เป็นต้น โดยหน่วยงานท าหน้าที่  
ในการสนับสนุนทุกอุตสาหกรรม มิได้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

- ประเด็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ชี้แจงว่า ภารกิจในการเดินทางไป
ต่างประเทศของหน่วยงานมีความจ าเป็น เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และอุตสาหกรรมกับนานาชาติ 
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- ประเด็นไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) หน่วยงานได้รับโอนมาจากกระทรวงศึกษาธิก าร  
เพ่ือด าเนินการ มี ๒ แห่ง คือ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (KOSEN - KMITL) และ สถาบันไทยโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(KOSEN - KMUTT) 

- ประเด็นยุวชนสร้างชาติ หน่วยงานจะจัดส่งข้อมูลเป็นเอกสาร 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข หน่วยงานจะจัดส่งข้อมูลเป็นเอกสาร 
- ประเด็นบุคลากรทางการแพทย์ ชี้แจงว่า การขาดแคลนพยาบาลมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีเพ่ือขยายกรอบความต้องการเร่งด่วน  
- ประเด็นบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์มีการขยายและเปิดให้มหาวิทยาลัยที่มีความ

เชี่ยวชาญเข้ามาเสนอหลักสูตร และเพิ่มจ านวนบุคลากร 
- ประเด็นการเฉลยข้อสอบ TCAS ในงาน อว. Fair ผู้เฉลยข้อสอบคือนักศึกษาที่ท าข้อสอบ 

นั้น โดยมิได้ท าการเฉลยทั้งหมด  
- สัญญา TCAS เป็นสัญญาระหว่าง ทปอ. กับผู้ออกข้อสอบ โดยมิได้เป็นสัญญาของรัฐ ท าให้  

ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ 
- ค่าใช้จ่ายของ TCAS ที่ ทปอ. ด าเนินการ มิใช่รายได้แต่เป็นต้นทุนที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานจะด าเนินการพิจารณาร่วมกับ ทปอ. ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยใช้
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยหรือ อว. ได้อย่างไร 

- ประเด็น Credit Bank เป็นการพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยโครงการ 
Credit Bank ในส่วนของ อว. ประกอบด้วย University Credit Bank และ National Credit Bank  

ซึ่งมีการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สพฐ. 
อาชีวศึกษา และสภาการศึกษา โดยหน่วยกิจจากการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ 
National Credit Bank และนับเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

- ประเด็นการเทียบโอนหน่วยกิต มีระเบียบมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งก าหนด
เกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เทียบจากผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยให้ขึ้นอยู่ กับแต่ละมหาวิทยาลัย  
ในการเทียบโอนหนึ่งรายวิชา แต่ละมหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนได้ไม่เท่ากัน 

- ประเด็นค่าใช้จ่ายของส านักงานในต่างประเทศ ปัจจุบันมี ๓ แห่ง ซึ่งงบประมาณที่ขอซื้อรถ
เป็นการจัดซื้อรถ จ านวน ๑๒ ที่นั่ง และ ๗ ที่นั่ง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญของหน่วยงาน ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดกรณีที่ดุลการช าระเงิน

ทางเทคโนโลยีมีการขาดดุลโดยอาจน าไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดย่อยในบางหน่วยงานเพ่ือเป็นดัชนีชี้วัด  
ที่ส าคัญของหน่วยงานและสามารถก าหนดวางเป้าหมายการขาดดุลในอนาคตได้ด้วย 

- หน่วยงานก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพ่ิมเติม เนื่องจากใน
ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข  
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- คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต ดังนี้ 
ประเด็นนโยบาย การก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
๑. ควรก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้สอดคล้องกันทุกกระทรวง 
๒. ควรก าหนดแผนพัฒนาแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๒.๑ มีเป้าหมายที่วัดผลได้ เช่น ก าลังคน มูลค่าเศรษฐกิจ นวัตกรรม การลงทุน และการค้า 
๒.๒ มีกรอบงบประมาณและวิธีการที่ชัดเจน 

ประเด็นพัฒนาก าลังคน 
๑. ควรปรับหลักสูตรและก าหนดตัวชี้วัดให้พัฒนาก าลังคนตรงกับความต้องการ 
๒. ควรเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงข้อมูล ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ

อุดมศึกษา 
๒.๑ ข้อมูลรายได้จากกรมสรรพากร 
๒.๒ ข้อมูลประเภทการท างาน จากกองทุนประกันสังคม 
๒.๓ ข้อมูลการช าระคืนหนี้ จากกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา 

๓. ควรเพ่ิมหลักสูตรระยะสั้น Re Skill/ Up Skill ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ประเด็นการสร้างนวัตกรรม 
๑. ควรปรับบทบาท PMU ให้ตรงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
๒. ควรก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ววน. ให้วัดผลได้ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท 

๒.๑ Policy Research นโยบายที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ 
๒.๒ Basic Science ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
๒.๓ Prototype มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่ต่อยอด (รัฐ/เอกชน/ส่งออก) 

๓. ควรอัพเดทฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน ววน. 
ประเด็นการต่อยอดนวัตกรรม 
๑. ควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้สนับสนุนมาตรการ ววน. Matching Fund เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ 

ต่อยอดนวัตกรรมจากการพัฒนา ววน. จากการน าเสนอ Prototype ใน อว. Fair สู่การผลิตจริง 
๒. ควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้สนับสนุนบัญชีนวัตกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
๓. ควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมาตรการลดหย่อนภาษีนิติบุคคล/ภาษีบุคคลธรรมดา  

หรือคืนเครดิตภาษี เมื่อสนับสนุนสินค้าและบริการในบัญชีนวัตกรรม 
๔. ควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทีมไทยแลนด์สนับสนุนและวัดผลในการช่วยส่งออกสินค้าบริการ

ในบัญชีนวัตกรรม 

ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- ขอให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาตรวจสอบว่าหน่วยงานได้มีการปรับลดงบประมาณ 

ในรายการตรงกับที่คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณามีมติให้ปรับลดหรือไม่ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดข้อมูลล่าสุดของดุลการช าระเงินทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการขาดดุลมาก

ขึ้นหรือน้อยลง มีการน าเข้าหรือส่งออกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใดเป็นพิเศษหรือไม่ 
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๒. ขอรายละเอียดกรณีมีการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมที่มีการตั้งเป้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง EV 
และ AI มีการตั้งเป้าจ านวนเท่าใด และมีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลัก การวางแผนทักษะเป็นอย่างไร 
และจะจ านวนที่มีการตั้งเป้าจะถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่ อย่างไร 

- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาการก าลังคนทักษะสูงเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม EV 

ตัวชี้วัดก าลังคนที่ได้รับการพัฒนายกระดับทักษะเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนตร์ไฟฟ้า จะมีแนวทาง
อย่างไรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒. การจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย ๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัยแห่งละ จ านวน ๒  
ล้านบาท ขอข้อมูลของมหาวิทยาลัยทั้ง ๑๐ แห่ง และขอรายละเอียดในการให้งบประมาณเพ่ือพัฒนา
ระบบนิเวศ มีการด าเนินโครงการอย่างไร 

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดงบประมาณเดินทางไปต่างประเทศเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

โดยชี้แจงรายละเอียดว่ามีโครงการใดถูกตัดงบประมาณ 
๒. ขอรายละเอียดโครงการสถาบันโคเซ็น เหตุผลที่มีการตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน 
๓. ขอรายละเอียดโครงการอุดหนุนค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

TCAS ๑๒๐ ล้านบาท 
๔. ขอรายละเอียดโครงการที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน อาทิเช่น โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป โครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษา  
ขอทราบเหตุผลในการตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน ขอให้สรุปงบประมาณโครงการที่มีลักษณะดังกล่าว 
แยกหมวดหมู่ให้ชัดเจนว่าโครงการใดเป็นโครงการถาวรและชั่วคราว  

- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดแผนงานด าเนินการโครงการจัดท าแพลตฟอร์มที่มีการบูรณาการกับ

กระทรวงแรงงานและมหาวิทยาลัย 
๒. ขอรายละเอียดของโครงการยุวชนสร้างชาติ ๔๐๐ คน มีตัวชี้วัดอย่างไร 
๓. ขอรายละเอียดแผนการด าเนินงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีอุตสาหกรรม

ใดบ้าง มีการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างไร 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลจ านวนนักเรียนและนักศึกษาในแต่ละ

หลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ    ๒๐๕,๗๖๐,๑๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมวิทยาศาสตร์บริการในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าในโครงการจัดบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ สามารถช่วยสนับสนุนบริการ

ประชาชนในด้านใด 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีสนามทดสอบยานยนต์อัตโนมัติ ไม่ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ส าหรับทดสอบยานยนต์เท่านั้น 

แต่ต้องเป็นกลุ่มรถ AV ที่เป็นการสื่อสารลักษณะของยานยนต์กับตัวสิ่งของต่าง ๆ (Object) ปัจจุบัน
สนามได้ท าการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้แต่จะแตกต่างจาก
มาตรฐานการทดสอบรถยนตป์กต ิปัจจุบันหน่วยงานได้ด าเนินการทดสอบประเภทของหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
รถลากอัตโนมัติ รถกอล์ฟอัตโนมัติ รวมรถยนต์อัตโนมัติและงานวิจัยต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งรถยนต์
อัตโนมัติมีทั้งหมด ๖ ล าดับ ล าดับที่ ๐ ต้องด าเนินการใช้คนขับเต็มรูปแบบ ส่วนล าดับที่  ๑ ถึง  
ล าดับที่ ๒ เป็นระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบเร่งอัตโนมัติ หรือระบบ Free Hand ต้องมีการทดสอบเรื่อง
ความปลอดภัย ส่วนล าดับที่ ๕ เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยหน่วยงานได้ท าการทดสอบให้กับ
บริษัท BMW หรือบริษัทที่ท าเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถยนต์ต่าง ๆ ดังนั้น งบประมาณที่
ขอรับจัดสรรในปี ๒๕๖๘ เป็นการน ามาใช้บ ารุงรักษาระบบและขอการรับรองระบบตาม EU ในเรื่อง 
End Cap 

- กรณีงบประมาณสาระสนเทศ เดิมหน่วยงานเป็นหอสมุดทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นระบบดิจิทัล ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อลายเส้นบางรายการที่เป็น
เอกสารดิจิทัล รวมถึงการบริการคน้หากับภาคต่าง ๆ ที่ออนไลน์เข้ามาในระบบ และบริการโดยตรงผ่าน
ทางออนไลน์ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก จะด าเนินการสร้างสนามที่ไหน อย่างไร 

 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ    ๔๗๕,๐๓๐,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานการวิจัยแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 

- กรณีการขยายผลธนาคารปมู้า หน่วยงานได้มีการเสนอใหม้ีการน าเทคโนโลยีมาท างานร่วมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินก่อนและหลัง
ในเรื่องการด าเนินงานของธนาคารปูม้า ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- กรณีการส่งเสริมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๓ โครงการ เช่น เครือข่ายวิจัยภูมิภาค 
การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ธนาคารปูม้า ชุมชนไม้มีค่า และโครงการอื่น ๆ 
เป็นต้น  

- กรณีการติดตามผลมีเป้าหมายอย่างน้อย ๕ ระดับ การติดตามเชิงเป้าหมาย ระดับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ระดับการจัดสรรงบประมาณตามแผน ระดับการบริหารเงินทุน วิจัย และนวัตกรรม ของ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยจัดสรรทุนวจิัย ในระดับของทุนวิจัยโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการและ
ติดตามการใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
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๒๔ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีของอุตสาหกรรม Semiconductor ที่ยังไม่ได้รับแก้ไขในปัญหาเรื่องน้ าควรท างบวิจัย

เรื่องน้ าในภาคตะวันออกเพ่ือให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของน้ าให้ดีมากขึ้นท าให้เกิดประโยชน์  
กับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วย (นายสหัสวัต  คุ้มคง) 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้า   

คืนปูม้าสู่ทะเลไทย มีการพัฒนามูลค่าเพิ่ม จ านวน ๓๐๐ ล้านบาท ได้อย่างไร มีการร่วมด าเนินการกับ
ชุมชนหรือกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหรือไม่ 

- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ 
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาวิจัยอย่างยั่งยืน ๑๗๒ ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์มีโครงการใดจะเห็นเป็นรูปธรรม
และเป็นแบบใด 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารผลลัพธ์การใช้งบประมาณของ ววน.  
ที่หน่วยงานได้รับในปีล่าสุดว่าหน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไรแล้วบ้าง และมีผลลัพธ์อย่างไร 

 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ    ๒๖๑,๒๗๙,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าเงินอุดหนุนระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี ๑๒๐ ล้านบาท เป็นการ

อุดหนุนทุกปีหรือไม่ และเป็นการอุดหนุนงบประมาณจ านวนเท่ากันทุกปีหรือไม่อย่างไร 
- ในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศในปี ๒๕๖๕ ถึง ปี ๒๕๖๗ มีการเดินทางจ านวน 

กี่ครั้งและใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด 
- ขอทราบว่าตามร่างแผนพัฒนาไฟฟ้า สมมติฐานราคาโรงไฟฟ้าเป็นอย่างไรและมีแนวทาง

จัดการอย่างไร มีการประเมินความเห็นของประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่มีการศึกษาพ้ืนที่
เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบความพร้อมในการก ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการร่างแผนจ านวนกี่ฉบับและจะมีการ
น าออกใช้เมื่อใด และเหตุผลความจ าเป็นในการบรรจุโรงไฟฟ้าในแผนดังกล่าว 

- การยกระดับประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการออกใบอนุญาตนิวเคลียร์และรังสี 
มีการครอบครองลดลงเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหน เกิดจากสาเหตุใด และการแจ้งการครอบครอง
เครื่องก าเนิดรังสีเพิ่มขึ้นเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด และในการตรวจสอบรังสีที่จะประกาศ สุ่มตรวจ
แบบใด มีการปรับปรุงปรับแผนการตรวจสอบวัดรังสีหรือไม่ อย่างไร 

- ระบบไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิวชันและแบบฟิชชัน มีแนวโน้มความคืบหน้าในการส่งนักวิจัย  
ร่วมวิจัยอย่างไร หน่วยงานมีภารกิจจัดการเรื่องพลังงานทดแทนอย่างไร 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในงบประมาณสองปีย้อนหลัง พบว่าหน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย
ไตรมาส ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายจ่ายลงทุนเป็นศูนย์ สอบถามว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หน่วยงานมี
แผนการเบิกจ่ายอย่างไร และในไตรมาสสุดท้ายของปีจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันหรือไม่ 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีงบอุดหนุนที่ตั้งไว้ จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท งบอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกในการเข้าร่วมทบวง

การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA ค่าสมาชิกดังกล่าวหน่วยงานต้องมีการจ่ายทุกปี  
แต่ไม่เท่ากันทุกปี แต่ขึ้นอยู่ร้อยละของ GDP ของประเทศ เมื่อจ่ายไปแล้วหน่วยงานต้องร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ทบวงจัดขึ้น หน่วยงานจะส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าไปท าการฝึกอบรมในกิจกรรม  
ที่สมัยใหม่เกี่ยวกับปรมาณูและรังสี 

- กรณีเรื่อง SMR หน่วยงานที่ต้องศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของราคาและผลกระทบต่าง ๆ 
เมื่อมีการคิดว่าจะลงทุนต้องมีการส่งเรื่องมายังหน่วยงานเพ่ือก ากับดูแลในเรื่องการออกใบอนุญาต
ทั้งหมด และที่มีการบรรจุไว้ในแผนเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงาน ทางกระทรวงต้องการพิจารณาใน
เรื่องของสัดส่วนพลังงานสะอาดในประเทศ  

- กรณีการใช้จ่ายงบประมาณจากทั้งหมด ๒๑ รายการ มีรายการผูกพันไปแล้ว จ านวน ๙ 
รายการ ส่วนที่เหลือ จ านวน ๑๒ รายการ อยู่ในระบบกระบวนการพัสดุเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหน่วยงานต้อง
ด าเนินการเร่งรัดในส่วนที่เหลือนี้ต่อไป  

 

 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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